

Paunawa ng Hindi Pagdidiskrimina

Ang Illinois Environmental Protection Agency ay sumusunod sa mga batas ng estado at pederal sa karapatang sibil at nakatuon sa pagbibigay ng mga programa at serbisyo nito nang walang diskriminasyon alinsunod sa:

Illinois Civil Rights Act ng 2003, na nagbabawal sa hindi pagsasali ng isang tao sa, pagtatanggi sa mga benepisyo ng, o pagtatrato nang naiiba sa anumang programa o aktibidad dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, o kasarian ng taong iyon; o paggamit ng pamantayan o pamamaraan ng pangangasiwa na nagreresulta sa magkakaiba o masamang epekto.

Title VI ng Civil Rights Act ng 1964, na nagbabawal sa diskriminasyon dahil sa lahi, kulay, o bansang pinagmulan (kabilang ang wika).

Section 504 ng Rehabilitation Act ng 1973, na nagbabawal sa diskriminasyon dahil sa kapansanan.

Title IX ng Educations Amendments Act ng 1972, na nagbabawal sa diskriminasyon dahil sa kasarian sa mga programa o aktibidad sa edukasyon.

Age Discrimination Act ng 1975, na nagbabawal sa diskriminasyon dahil sa edad.

U.S. Department of Homeland Security regulation 6 C.F.R. Part 19, na nagbabawal sa diskriminasyon dahil sa relihiyon sa mga programa sa serbisyonang panlipunan.

Section 13 ng Federal Water Pollution Control Act Amendments ng 1972, na nagbabawal sa diskriminasyon dahil sa kasarian sa anumang programa o aktibidad na tumatanggap ng pagpopondo sa ilalim ng Federal Water Pollution Control Act.

Para Maghain ng Reklamo

Kung sa palagay mo ay nabigo ang Illinois Environmental Protection Agency na ibigay ang mga serbisyonang ito o nagdiskrimina sa ibang paraan dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan (kabilang ang wika), kapansanan, kasarian, o edad, maaari kang magsampa ng reklamo nang personal o sa pamamagitan ng sulat, fax o email kay/sa: Chris Pressnall, (217) 524-1284 at chris.pressnall@illinois.gov.

Para maghain ng reklamo ng karapatang sibil sa U.S. Department of Homeland Security Office for Civil Rights and Civil Liberties (CRCL)

E-mail: CRCLCompliance@hq.dhs.gov

Fax: (202) 401-4708

U.S. Mail:

U.S. Department of Homeland Security

Office for Civil Rights and Civil Liberties

Compliance Branch

245 Murray Lane, SW

Building 410, Mail Stop #0190

Washington, D.C. 20528

Para sa karagdagang impormasyon: www.dhs.gov/crcl Telepono: (202) 401-1474 Toll-Free: 1-866-644-8360

Para maghain ng reklamo ng karapatang sibil sa United States Environmental Protection Agency External Civil Rights Compliance Office (ECRCO)

Brochure ng Paano Maghain ng Reklamo ng Diskriminasyon

Ang reklamo ay dapat na nakasulat.

Dapat tukuyin ng reklamo ang entidad na sinasabing gumawa ng diskriminasyon.

Dapat ipatantag ng reklamo ang diskriminasyon na ipinagbabawal ng isa sa mga batas na ipinapatupad ng ECRCO.

Ang reklamo ay dapat ihain sa loob ng 180 araw sa kalendaryo mula sa petsa ng huling akto ng sinasabing diskriminasyon.

Email: Title_VI_Complaints@epa.gov

Fax: (202) 565-0196

U.S. Mail:

U.S. Environmental Protection Agency

Mail code 2310A

1200 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20460

Para sa anumang iba pang katanungan, mangyaring sumulat sa ECRCO sa adres sa itaas o tumawag sa ECRCO sa (202) 564-3316

Impormasyon at Mga Serbisyo para sa Mga May Kapansanan at Mga May Limitadong Kasanayan sa Ingles

Illinois Environmental Protection Agency

Nagbibigay ng mga libheng tulong at serbisyo, tulad ng mga kwalipikadong interpreter ng wikang pasenyas at nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, magagamit na mga elektronikong format, atbp.), upang mahusay na makipag-usap sa mga may kapansanan.

Nagbibigay ng mga libheng serbisyo sa wika, tulad ng mga kwalipikadong interpreter ng wikang banyaga at impormasyong nakasulat sa ibang mga wika, upang matiyak ang makabuluhang pag-akses sa mga programa at aktibidad para sa mga may limitadong kasanayan sa Ingles.

Kung kailangan mo ng mga serbisyong ito, mangyaring makipag-ugnayan kay:

Chris Pressnall, (217) 524-1284 at chris.pressnall@illinois.gov

Paghihiganti

Ang EPA ay nakatuon sa pagpapaunlad ng isang kapaligiran kung saan maaaring gamitin ng mga indibidwal ang mga pamamaraang ito ng pagrereklamo nang walang takot sa paghihiganti. Tahasang ipinagbabawal ng Illinois EPA ang paghihiganti sa sinumang indibidwal para sa anumang layunin, kabilang ang layuning makagambala sa anumang karapatan o pribilehiyo na ginagarantiyahan sa ilalim ng mga batas o regulasyon ng estado o pederal dahil ang indibidwal na iyon ay nagsampa ng reklamo o nagpatotoo, tumulong, o lumahok sa anumang paraan sa isang pagsisiyasat, paglilitis, o pagdinig ng anumang uri, o sumalungat sa anumang gawain na ginawang ilegal sa ilalim ng anumang mga batas o regulasyon ng estado o pederal. Kabilang sa mga ipinagbabawal na paghihiganti ang pananakot, pagbabanta, pamimilit, o diskriminasyon laban sa sinumang indibidwal o grupo. Ang anumang alalahanin tungkol sa paghihiganti ay dapat iulat sa Non-Discrimination Coordinator.

Makipag-ugnayan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa paunawang ito o sa alinman sa mga programa, patakaran o pamamaraan ng Illinois EPA na hindi nagdidiskrimina, maaari kang makipag-ugnayan kay:

Chris Pressnall

Title VI Coordinator

Illinois Environmental Protection Agency

1021 North Grand Avenue East

Post Office Box 19276

Springfield, Illinois 62794-9276

Kung naniniwala kang may diskriminasyon sa iyo hinggil sa mga programa, serbisyo ng Illinois EPA, maaari kang makipag-ugnayan kay Chris Pressnall, Title VI Coordinator, na tinukoy sa itaas o bisitahin ang aming website ng Grievance Procedure o website ng Accessibility at para sa Illinois EPA's Grievance Procedure at para sa Disability and Language Access Grievance Forms ng Illinois EPA.